

# 3 ล้านคน ลงนามไว้อาลัย

## หลังเปิดถวายสักการะ สถ.ยันไม่เกี่ยว-ฮิมจับ หลอกขาย'รหัสลับ'

ลงนามแสดงความไว้อาลัยแล้ว  
2,944,934 ราย หลังเปิดถวายสักการะ  
10 วัน 'กอร.รส.' □อ่านต่อหน้า 11

### ● ไว้อาลัย □ ต่อจากหน้า 1

ปรับระบบอำนวยความสะดวกประชาชน ให้  
รับบัตรคิวก่อนเข้าพระบรมมหาราชวัง สั่ง  
จัดระเบียบอาหารจิตอาสา ให้รวมกันก่อนที่  
สนามม้านางเลิ้ง ก่อนใช้รถเล็กกระจายลง  
ตามจุด กพ.วอนกินกันแต่พอเพียง เพื่อช่วย  
ลดขยะ กทม.ลั่นจับแผงค้ารอบสนามหลวง  
สิดปิ่นเชียงรายร่วมวาดภาพ'พ่อ' 3 นักชก  
โอลิมปิกวิ่งไว้อาลัย

### ■ ปรับระบบดูแลถวายสักการะ

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน  
บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชน  
ทยอยเดินทางมายัง พระบรมมหาราชวังตั้งแต่  
เวลา 04.00 น. เพื่อรอรับบัตรคิว ในการลง  
นามแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระ  
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ศาลาสหทัย  
สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยคิวแรกที่  
เดินทางมาถึงต้นที่รับบัตรคิว คือ นางสุสิพร

ขันติวงศ์ ชาวจังหวัดสมุทรสาคร ที่ออกจาก  
บ้านมาตั้งแต่ 03.00 น. ตั้งใจจะเดินทางลงนาม  
แสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา

พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพ  
ภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการร่วมรักษาความ  
สงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหา  
ราชวัง (กอร.รส.) กล่าวยอมรับว่า 2 วันที่  
ผ่านมา มีข้อผิดพลาดหลายประการในการดูแลประธา  
ชนทั้งเข้า-ออกสนามหลวง แต่ก็สามารถ  
จัดการได้อย่างเรียบร้อย มั่นใจว่าวันที่ 29  
ต.ค.นี้ จะสามารถดูแลประชาชนที่จะมาลงนาม  
แสดงความอาลัยภายในพระที่นั่งดุสิตมหา  
ปราสาทได้ คาดรองรับได้ 1 หมื่นคนต่อวัน

### ■ หวังคนแก่-เด็กพลัดหลง

“ขอชื่นชม แพทย์ พยาบาล ทหาร ทำงาน  
ได้ดีแม้จะงานหนักเพราะมีผู้ที่เป็นลม วันละ  
หลายร้อยคน ส่วนเรื่องเด็กพลัดหลง และคน  
แก่มีโรคประจำตัว ได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้อง เตรียมสแกนเด็กทุกคนให้ผู้

ปกครองเขียนชื่อไว้ป้องกันการพลัดหลง  
และให้คนแก่พกยาประจำตัวไว้ เพื่อส่งต่อ  
การรักษาของแพทย์” พล.ต.พงษ์สวัสดิ์กล่าว  
นายสุวพันธุ์ ดันสุวรรณนะ รมต.ประจำ  
สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การอำนวยความสะดวก  
ความสะดวกประชาชนเข้าถวายสักการะและ  
แสดงความอาลัยทำได้รวดเร็วและเป็นระบบ  
ขึ้น ประชาชนสามารถเข้าไปเป็นจำนวนมาก  
ขึ้น เฉลี่ยวันละประมาณ 31,000 คน โดย  
กอร.รส.จะดูแลการปฏิบัติในภาพรวม ส่วน  
การรักษาความสะอาด เก็บขยะ ใต้นิสิ  
นักศึกษา นักเรียนจากทุกสถาบันอาสามา  
ช่วยจำนวนมาก ช่วยเสริม กทม. กำลังของ  
อาสาสมัครนักเรียนนักศึกษาช่วยได้หลาย  
เรื่องและมีประสิทธิภาพ

### ■ จัดระเบียบอาหารจิตอาสา

พ.อ.วินัย สุวาริ โฆษกคณะรักษาความ  
สงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า การจัดลำดับ  
เข้าทำกิจกรรมในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งใน  
วันที่ 29 ต.ค. 59 เป็นต้นไป จะเป็นการเข้า  
กราบสักการะ บริเวณพระที่นั่งดุสิตฯ ซึ่งอาจ  
แตกต่างจากกิจกรรมการเข้าลงนามแสดง  
ความอาลัยที่ผ่านมา อาจด้วยเพราะขั้นตอน  
ปฏิบัติและขนาดพื้นที่ภายในที่แตกต่างกัน  
นอกจากนี้ กอร.รส.โดยกองทัพบกจัดสร้าง  
สะพานแบริ้ แบบ M2 เพื่อใช้เป็นเส้นทาง  
สัญจรเสริมในการข้ามคลองหลอดบริเวณ  
หลังกระทรวงกลาโหม ได้สะดวกยิ่งขึ้น

พ.อ.วินัยกล่าวอีกว่า ส่วนการบริหาร  
จัดการอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้มีจิตอาสานำ  
มาสนับสนุน ในเบื้องต้นเพื่อความเหมาะสม  
ทางกทม.อาจขอปรับ ไปใช้สถานที่ใดที่หนึ่ง

ในบริเวณใกล้เคียงสนามหลวง เบื้องต้นอาจเป็นที่สนามม้าบางลำภู เพื่อใช้เป็นจุดนัดพบเริ่มต้นก่อนกระจายต่อเข้าไปในพื้นที่โดยมีแนวทางคือรถเล็กเมื่อลงทะเลเรียบร้อยแล้ว จะให้นำอาหารหรือสิ่งของเข้าไปขนถ่ายได้ที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกลุ่มอาสาสมัครจะร่วมบริหารจัดการขนถ่ายต่อไปไปยังจุดแจกที่กำหนด ส่วนรถใหญ่เมื่อลงทะเลเรียบร้อยแล้ว คอยเวลากลางคืนตรงเข้าไปขนถ่ายได้ในพื้นที่ ช่วงหลังเที่ยงคืนถึง 6 โมงเช้า หรือกรณีถ้ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมที่สุด ทางกทท.จะประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดให้ทราบต่อไป

### ■ แจงขั้นตอนถวายสักการะ

ด้าน น.ส.ตรีดาว อภิวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงหลังกทท.ร่วมประชุมกธ.ร.ส.ว่า ในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ภายในพระบรมมหาราชวัง ขอความร่วมมือให้แต่งกายถูกต้องเหมาะสมและสุภาพ โดยสุภาพสตรีควรสวมเสื้อสีดำ กระโปรงสีดำยาวคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อแขนยาว กางเกงสแล็ค รองเท้าหุ้มส้น ส่วนการเดินทางมาแสดงความอาลัยควรใช้บริการรถประจำทางขนส่งมวลชน เมื่อเดินทางมาถึงให้ไปปรับบัตรคิว ณ จุดรับบัตรคิวบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งจะเปิดให้รับบัตรคิวเวลา 08.00-16.30 น. โดยจะแจกบัตรวันละ 45,000 ใบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาไปยังที่นั่งเพื่อรอคิวเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง โดยที่นั่งจะมีทั้งหมด 13 หลัง รองรับประชาชนได้หลังละ 100 คน จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชม. เพื่อรอคิวเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ

น.ส.ตรีดาวกล่าวต่อว่า กทท.ได้เพิ่มเติมที่นั่งกลางสนามหลวงเพื่อเป็นจุดพักคอยแก่ประชาชน เป็นที่นั่งขนาดใหญ่ มีที่นั่งพัก 900 ที่นั่ง 2 ชั้น พร้อมทั้งเพิ่มเติมที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 2 คัน โดยมีรถเข็นบริการทั้งสิ้น 36 คัน อย่างไรก็ตามประชาชนยังสามารถใช้บริการห้องสุขาได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวัดมหาธาตุ ได้อีกด้วย

### ■ ลั่นจับแฉงคำรอบสนามหลวง

น.ส.ตรีดาวกล่าวด้วยว่า ส่วนการตั้งโรงครัวและการนำอาหารมาแจกจ่ายประชาชนในโซนทิศใต้ด้านติดต่อพระบรมมหาราชวัง

ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหาร ส่วนโซนทิศเหนือฝั่งม.ธรรมศาสตร์ อนุญาตให้ตั้งโรงครัวประกอบอาหารได้ แต่ต้องติดต่อลงทะเบียนก่อน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1555 สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด กทท.ได้จัดที่พักไว้ให้ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง และบ้านอิมใจ พร้อมจัดรถรับส่งในเวลา 20.00 น. และเวลา 22.00 น. ซึ่งประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ หากต้องการที่พักสามารถติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง หรือที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร บริเวณสนามหลวง โทร. 09-6870-7242, 06-3304-8661-2

ด้าน นายวัลลภ สุวรรณดี ได้กล่าวถึงกรณีหาบเร่แผงลอยในพื้นที่รอบสนามหลวงว่า กทท.ได้ประกาศให้พื้นที่รอบสนามหลวงเป็นพื้นที่ปลอดการพาณิชย์ โดยที่ผ่านมาได้มีการตัดเตือนผู้ค้าไปแล้ว แต่ผู้ค้าหลายรายยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและนำสินค้ามาขาย รวมทั้งจะขายขอบเขตออกไป โดยหากพบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต่างๆ กทท.จะเริ่มดำเนินการจับกุมและใช้มาตรการเด็ดขาด

### ■ กพ.วอนช่วยกันลดขยะ

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สรุปรยอดการดำเนินการจัดกิจกรรมลงนามแสดงความอาลัยและการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. มีประชาชนลงนามแสดงความไว้อาลัย ณ วันที่ 21 ต.ค. 389,061 ราย, วันที่ 22 ต.ค. 155,011 ราย, วันที่ 23 ต.ค. 137,997 ราย รวมยอดสะสมการลงนามแสดงความไว้อาลัยตั้งแต่วันที่ 14-23 ต.ค. 2,944,934 ราย

นายวิจารณ์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และว่าที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึง ศูนย์ปฏิบัติการฝ่ายขยะและสิ่งแวดล้อม ว่า ช่วงวันหยุด 22-24 ต.ค. มีอาสาสมัครจิตอาสาวันละกว่า 500 คน ช่วยแยกขยะและเก็บขยะ เป็นที่สังเกตว่าในการปฏิบัติงาน 3 วันที่ผ่านมา มีขยะจำนวนมาก เนื่องจากผู้ให้ขยะ ผู้รับขยะ และผู้รับบางท่านรับแล้วก็ไม่ได้นำหรือทานไม่หมดก็ทิ้งเป็นขยะ จากการสำรวจขยะเมื่อวันที่ 23 ต.ค. พบว่า ทั้งอาหารและน้ำดื่มที่ทานเพียงครึ่งเดียวและไม่

ทานมีถึง 1 ใน 3 จากการเก็บข้อมูล กทท. ปริมาณขยะในวันธรรมดาประมาณวันละ 35 ตัน วันเสาร์/อาทิตย์วันละ 80 ตัน และเฉพาะวันที่ 22 ต.ค. มีขยะประมาณ 365 ตัน กพ.จึงอยากขอความร่วมมือ รับและทานอาหารให้พอเพียง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขยะ

ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ชุค หรือคุณหญิงเมงมม โปสดีศิลปินผ่านอินสตางแกรม เป็นศิลปินจากห้องโถงโอรณบัณฑิตภาพมุมสูงที่ประชาชนร่วมจุดเทียนสีขาวและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในช่วงกลางคืน ในกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 ต.ค. พร้อมข้อความว่า รู้สึกประทับใจกับทุกภาพที่ออกมา ทั้งนี้วีดีโอที่ถ่ายทำกำลังอยู่ในช่วงที่ตัดต่อ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในอาทิตย์หน้า

### ■ กพร.จัดตรวจรถให้คนเดินทาง

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย น.ส.สลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริรักษ์ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ร่วมกันเป็นประธานแจกเสื้อยืดสีดำ 1,000 ตัว ที่เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 ซึ่งส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการร่วมใจถวายอาลัย เพื่อแจกเสื้อสีดำ 55,000 ตัว ใน 109 สาขาทั่วประเทศ ให้กับผู้มีรายได้น้อยสามารถมีเสื้อสีดำไว้สวมใส่เพื่อแสดงความไว้อาลัย

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า กพร.จัดให้มีบริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการเดินทางแสดงความอาลัย เพื่อบริการประชาชน รวมถึงการเดินทางเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อทำความดีถวายพ่อหลวงด้วย โดยให้บริการ ณ สถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ดังนั้นประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. เป็นต้นไป ทุกวันในเวลาราชการ ณ หน่วยงานของ กพร.ใกล้บ้าน

### ■ สธ.ยันไม่เกี่ยวขายริสต์แบนด์

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกระแสข่าวในสังคมออนไลน์ที่มีการเชิญชวนให้ซื้อริสต์แบนด์ (Wrist band) “เกิดในรัชกาลที่ 9” อ้างว่านำรายได้เข้ากรมส่งเสริมสุขภาพจิต ร.พ.ประสาทเชียงใหม่ ว่า ข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องเท็จ เพราะกรมสุขภาพ

จิตไม่ได้จัดทำริสต์แบนด์ดังกล่าว และร.พ. ประสาทเชียงใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรมสุขภาพจิต ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตจะดำเนินคดีในกรณีนี้ ดังนั้นขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ

นพ.วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผอ.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับคำแนะนำว่าควรไปแจ้งความ เพื่อหาตัวคนทำผิด ซึ่งแอบอ้างหาผลประโยชน์ในทางไม่สมควร ทั้งที่คนไทยกำลังอยู่ในภาวะโศกเศร้าเสียใจ พร้อมยืนยันว่า ทางโรงพยาบาลและกรมการแพทย์ ไม่ได้มีนโยบายจัดทำริสต์แบนด์ใด ๆ ทั้งสิ้น หรือควรจะไปโทรศัพท์สอบถามโดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

### ■ 'ปู่-สมชาย' ทำบุญถวายราชกุศล

ที่วัดพระธาตุคอกยสุเทพ จ.เชียงใหม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมด้วยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเพื่อร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ร่วมกับชาวเชียงใหม่จำนวนมาก และยังร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุคอกยสุเทพด้วย

ที่สถานีรถไฟ อ.เมืองพิษณุโลก กลุ่มรถตุ๊กตุ๊กและวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลก พร้อมใจกันวิ่งรับส่งผู้โดยสารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกฟรีครึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น. เป็นการทำความดีบริการประชาชนฟรี เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

### ■ ลำปางชวนถ่ายรูปกอดพ่อแนบใจ

ที่ จ.ลำปาง นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวลำปางร่วมบันทึกภาพโครงการบันทึกประวัติศาสตร์ แสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดทำหนังสือรวมภาพโครงการประวัติศาสตร์ถวายคาราวาลัย โดยกระทรวงวัฒนธรรม "กอดรูปพ่อไว้แนบใจหมั่นดวงใจถวายความอาลัย" ในเวลา 09.00 น. วันศุกร์ที่ 28 ต.ค.นี้ ณ สนามจตุรมุขศาลากลางจังหวัดลำปาง และในเวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณช่างนคร ห้าแยกหอนาฬิกา หน้าสำนักงานเทศบาลนครลำปาง

"หนึ่งมือถือรูปภาพในหลวง หนึ่งมือถือเทียนถวายความอาลัย ร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุด เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงของขวัญจากก้อนดินและเชิญชวนสำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำของมา

แจก อาทิ โบดำ สติกเกอร์ รัชกาลที่ ๙ เสื้อดำ และเทียนมาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความอาลัยร่วมกัน" ผวจ.ลำปางกล่าว

### ■ ศิลปินเชียงรายร่วมวาดภาพพ่อ

ที่ จ.เชียงราย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวศิลปินเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์รวมศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรม 'วาดภาพเพื่อพ่อ' ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางบ้านข้าวแคว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย ได้นำศิลปินในภาคเหนือและชาวเชียงรายประมาณ 100 คน ร่วมวาดภาพใบไม้ขนาดใหญ่บนพื้นผ้าใบขนาดยาวประมาณ 17 เมตร

และกว้างประมาณ 2.50 เมตร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมถวายความระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

อาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่า ภาพใบไม้เราเน้นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของศิลปิน เพื่อถวายรัชกาลที่ 9 โดยถือเป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วเสร็จจะจัดแสดงที่หน้าศาลากลางก่อน จากนั้นจะนำไปจัดแสดงชั่วคราวที่ศาลาธรรมวดีรองขุน เพราะมีความกว้างขวางสามารถเก็บภาพขนาดใหญ่ใบไม้เอาไว้เป็นอย่างดี ส่วนในอนาคตก็จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อนำไปเก็บเอาไว้เพื่อแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้ต่อไป โดยตนจะหาทางสร้างสถานที่ที่เหมาะสมหรือหากทางราชการสามารถจัดหาสถานที่ได้ก็ยินดีจะมอบให้ต่อไป

### ■ คนดีศรีโนนสูงเดินถวายสักการะ

ที่ จ.นครราชสีมา นายสมศักดิ์ ทองทองกลาง อายุ 61 ปี "คนดีศรีโนนสูง" ตามโครงการเสมาพัฒนาคุณธรรมตามพระราชดำริ ปี 2543 ได้ถือภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เดินทางออกจากบ้าน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 03.00 น. วันที่ 22 ต.ค. เพื่อเข้าสักการะพระบรมศพ ที่กรุงเทพฯ ล่าสุดเดินถึง อ.ปากช่อง คาดว่าคืนนี้จะหยุดพักนอน ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ที่ จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้าน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ กว่า 600 คน ได้มารวมตัวกันที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ด้านหลังสำนักงาน อบต.เมืองแฝก เพื่อร่วมกิจกรรมข้อมผ้าพิธีทำริบบิ้น แจกจ่ายให้ผู้ที่ไม่มียศด้าวใส่ไว้ทุกข์ให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยชาวบ้านยังได้ช่วยกันทำริบบิ้นด้วย

มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยชาวบ้านยังได้ช่วยกันทำริบบิ้นด้วย

### ■ มมหาสารคามร่วมวาดภาพ

ที่ จ.มหาสารคาม กลุ่มอาจารย์และนิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมใจกันวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายอัครชัย บุญคำ อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ เปิดเผยว่า กิจกรรมวาดภาพนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของนิสิต ป.ตรี และ ป.โท พร้อมด้วยคณาจารย์ ที่อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ จึงได้ร่วมใจกันกับนิสิต นำสีน้ำและไม้ขีด 42 แผ่น เพื่อวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ โดยช่วยกันวาดภาพมาแล้ว 1 สัปดาห์ด้วยกัน และจะจัดพิธีแสดงความอาลัยในวันที่ 25 ต.ค. นี้ ในเวลา 18.30-19.30 น. ที่บริเวณหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่โบสถ์พระแม่มหาชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์วิฑูรย์ ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เป็นประธานประกอบพิธีมิสซา ตามแนวทางของศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก โดยมีบาทหลวง เขาวุธสิทธิ์ สาสาอธิการโบสถ์แม่พระมหาชัย กล่าวคำแสดงความอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสวดมนต์ขอพรจากพระเจ้าเป็นเจ้าใน้อมเกล้าใน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

### ■ ตรังบริการตัดผมฟรี

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี นายสวาท ศรีสุข อายุ 60 ปี ชาวกระบี่ ที่ออกเดินทางกลับบ้านจะไปถวายสักการะที่กรุงเทพฯ โดยเดินทางแล้ว 5 วัน ล่าสุดเดินถึงถนนสาย 41 อ.บ้านนาเดิม รวมระยะทางแล้วกว่า 200 กิโลเมตร

ที่ร้านตัดผมชายฉาบบาร์เบอร์ ต.นาโงยเหนือ อ.นาโงย จ.ตรัง ช่างตัดผม 9 คน เปิดให้บริการตัดผมให้ประชาชนฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจะตัดให้ตั้งแต่วันที่ 24-26 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น. มีประชาชนเข้าใช้บริการจำนวนมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่

### ■ 3นักชกตั้งวิ่งเพื่อพ่อ

ที่ จ.ลพบุรี มนต์ บุญจันทร์ นักชกเหรียญทองโอลิมปิก วรพจน์ เพชรขุ้ม นักชกเหรียญเงินโอลิมปิก สุริยา ประสาทหินพิมาย นักชกโอลิมปิกเหรียญทองแดง ร่วมกันวิ่งจากที่

ว่าการอำเภอบ้านหมี่ไปตามเส้นทางสายเอเชีย จุดหมายปลายทางที่ท้องสนามหลวง เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมี.บ้านหมี่เทศบาล ตำรวจ โรงพยาบาล วัดพุน้อย วัดเกริ่นกฐิน และอดีต ส.ส.สุชาติ ถายนำเงินร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ เพื่อนักชกโอลิมปิกทั้ง 3 คนนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ท้องสนามหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดยตลอดเส้นทางจะรับบริจาคน้ำดื่ม ยาอม และอื่นๆ เพื่อจะไปแจกให้กับพี่น้องประชาชน ที่ไปถวายสักการะพระบรมศพ โดยนักชกทั้ง 3 ราย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตามเส้นทางให้มาร่วมวิ่งเพื่อพ่อหลวงด้วยกัน ซึ่งวันนี้ขบวนจะพักจุดหมายปลายทางแรกที่จังหวัดอ่างทอง โดยมีหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างอริยธรรมสถาน สนับสนุนการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง จนถึงสนามหลวงในวันที่ 27 ต.ล.